

Số: 15/BC- HĐND

Triệu Phong, ngày 18 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa VI

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND huyện. Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa VI như sau:

Phần thứ nhất

THẨM TRA CÁC BÁO CÁO

I. Báo cáo của UBND huyện về tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023

Qua xem xét nội dung các báo cáo, kết quả giám sát, khảo sát tại một số cơ quan, đơn vị, Ban Pháp chế HĐND huyện thống nhất với những đánh giá trong Báo cáo số 162/BC-UBND ngày 29/5/2023 và Báo cáo số 207/BC-UBND ngày 22/6/2023 của UBND huyện. Các báo cáo đã phản ánh toàn diện, khách quan tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác chỉ đạo điều hành, công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững, đảm bảo ổn định, các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh được triển khai kịp thời, công tác quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố và tăng cường. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân đạt 100%. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ huyện, chiến đấu phòng thủ năm 2023.

An ninh trên các lĩnh vực được đảm bảo, phạm pháp hình sự được kiểm chế. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được đẩy mạnh, điều tra khám phá án đạt tỷ lệ 100%. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy. Phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được duy trì và tiếp tục đẩy mạnh. Tai nạn giao thông được kiểm chế (giảm 01 vụ, 01 người bị thương so với cùng kỳ năm 2022).

Công tác xây dựng chính quyền, tổ chức cán bộ, hoạt động của các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Việc điều động, bổ nhiệm, tuyển dụng, bố trí cán bộ công chức, viên chức được thực hiện theo

đúng quy định. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, duy trì và củng cố chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công huyện Triệu Phong năm 2023. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo được tăng cường góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. UBND huyện đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 để làm định hướng cho hoạt động năm.

Tuy nhiên, qua thẩm tra, xem xét các nội dung báo cáo, Ban Pháp chế nhận thấy trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền vẫn nổi lên một số vấn đề cần quan tâm: tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, tội phạm ma túy, cờ bạc có biểu hiện gia tăng, diễn biến phức tạp, đặc biệt tội sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc gồm nhiều đồng phạm và diễn ra ngày càng phổ biến. Công tác quản lý nhà nước về đất đai ở một số địa phương chưa chặt chẽ, dẫn đến phát sinh tranh chấp, lấn chiếm, khiếu kiện, tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn. Một số thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết còn trễ hẹn so với thời gian quy định.

Về nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2023, Ban Pháp chế thống nhất theo Báo cáo của UBND huyện. Đồng thời kiến nghị UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về Luật Đất đai, Luật phòng chống ma túy, về lĩnh vực bồi thường GPMB. Tăng cường chỉ đạo ngành chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, kiểm chế tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Chỉ đạo các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai tại các địa phương nhằm hạn chế đơn thư khiếu kiện, khiếu nại.

II. Báo cáo của UBND huyện về tình hình thi hành Hiến pháp, các văn bản QPPL của nhà nước cấp trên và Nghị quyết HĐND huyện

Ban Pháp chế thống nhất với những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện các Luật, văn bản quy phạm pháp luật. UBND huyện đã chủ động xây dựng, ban hành theo thẩm quyền các văn bản triển khai thực hiện các Luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên đảm bảo tiến độ, đúng quy định pháp luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng thực hiện qua nhiều kênh thông tin. Công tác

thẩm định, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, qua giám sát, khảo sát, Ban nhận thấy UBND huyện chưa kịp thời ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện. Ban Pháp chế thống nhất với những nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đồng thời đề nghị các cơ quan, địa phương khắc phục hạn chế, tổ chức thực hiện tốt các văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND huyện.

III. Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023

1. Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được UBND huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết. 6 tháng đầu năm 2023, UBND huyện tiếp nhận 71 đơn (65 đơn kiến nghị, phản ánh, 02 đơn khiếu nại, 04 đơn tố cáo), trong đó lĩnh vực đất đai vẫn chiếm tỷ lệ lớn 69%. Kết quả giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của UBND huyện 14/18 đơn đạt 77,7%, UBND các xã, thị trấn 28/38 đơn đạt 73,6%. Ban nhận thấy, số công dân đến trụ sở tiếp công dân và tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân giảm so với cùng kỳ năm 2022 (giảm 26,8%). Điều này cho thấy, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục đã góp phần làm giảm tình hình khiếu kiện, khiếu nại của công dân và ngăn ngừa các vụ việc phức tạp, vượt cấp, khiếu kiện đông người xảy ra.

Tuy vậy, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những khó khăn, hạn chế: việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, chuyển đơn thư một số trường hợp chưa đúng theo nội dung, thẩm quyền chuyển đơn; việc chuyển đơn, kết quả xác minh, kết quả xử lý, giải quyết chưa được quản lý, theo dõi kịp thời; một số đơn thư chưa giải quyết dứt điểm; tình trạng tranh chấp, khiếu nại, tố cáo vẫn chủ yếu trong lĩnh vực đất đai; việc giải quyết đơn thư và báo cáo kết quả giải quyết đơn theo văn bản chuyển đơn của HĐND, UBND ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện kịp thời.

Ban kiến nghị UBND huyện tăng cường sự chỉ đạo đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo UBND cấp xã, thị trấn chú trọng công tác đối thoại, hòa giải ở cơ sở, kịp thời giải quyết bức xúc của nhân dân nhằm hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp; đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn, trả lời dứt điểm các trường hợp kiến nghị thuộc thẩm quyền. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, đôn đốc, giải quyết các vụ việc còn tồn đọng, chưa giải quyết dứt điểm.

2. Về công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng

Ban Pháp chế thống nhất với những nội dung tại Báo cáo số 187/BC-UBND ngày 15/6/2023.

IV. Báo cáo về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa VI

Tại kỳ họp thứ 9, Thường trực HĐND huyện đã có báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gồm 27 ý kiến theo nhóm vấn đề, lĩnh vực, trong đó: 08 ý kiến về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; 08 ý kiến về cơ sở hạ tầng; 04 ý kiến về lĩnh vực tài nguyên, môi trường; 04 ý kiến về lĩnh vực tài chính; 02 ý kiến về lĩnh vực văn hóa- xã hội; 01 ý kiến về lĩnh vực nội chính.

Qua xem xét báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri của UBND huyện, Ban nhận thấy: 27 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa VI được UBND huyện xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và chỉ đạo các cơ quan liên quan, các địa phương tập trung giải quyết, trả lời, thông tin với cử tri. Việc giải quyết, trả lời khá đầy đủ, rõ ràng về những vấn đề cử tri quan tâm, xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng lĩnh vực, đa số ý kiến trả lời được cử tri đồng tình. Nhiều vấn đề cử tri quan tâm đã có sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để giải quyết, trả lời phù hợp, đúng quy định.

Tuy nhiên, một số ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến cơ sở hạ tầng, giao thông thủy lợi, vấn đề nước sạch đã được trả lời nhưng đòi hỏi phải có thời gian, khó khăn về nguồn lực nên chưa đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri. Một số ý kiến kiến nghị nhiều lần đang được giải quyết nhưng chưa dứt điểm. Một số ý kiến chưa nêu rõ lộ trình, giải pháp, thời gian thực hiện.

Ban kiến nghị UBND huyện tiếp tục rà soát, đề ra giải pháp, lộ trình giải quyết, trả lời dứt điểm các ý kiến, kiến nghị cử tri đã được cử tri đề nghị nhiều lần. Các nội dung kiến nghị của cử tri có khả năng giải quyết cần tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải quyết.

V. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế thống nhất với các nội dung báo cáo của VKSND huyện và nhận thấy: Báo cáo của VKSND huyện đã phản ánh cơ bản đầy đủ về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn và kết quả công tác của ngành. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, góp phần tăng tỷ lệ phát hiện, xử lý tội phạm. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết án hình sự được quan

tâm (kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm 02 cuộc, ban hành 02 kết luận, 01 kiến nghị khắc phục, 02 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật). Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp chặt chẽ, đúng pháp luật (Ban hành 01 vi phạm, 01 kiến nghị phòng ngừa). Phối hợp với Tòa án nhân dân huyện tổ chức tốt 05 phiên tòa rút kinh nghiệm.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Ban thống nhất với báo cáo của VKSND huyện, đồng thời đề nghị, Viện Kiểm sát nhân dân huyện tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm đảm bảo cho các bản án được thi hành nghiêm, đúng pháp luật, kiểm sát có hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. Kiểm sát chặt chẽ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong công tác phòng chống tội phạm, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án.

VI. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện

Tòa án nhân dân huyện đã tập trung giải quyết các vụ việc (161/243 vụ việc), đạt tỷ lệ 66,25%, các vụ còn lại đang giải quyết trong hạn luật định. 6 tháng đầu năm 2023, án hình sự tăng 03 vụ; án dân sự tăng 11 vụ; án hôn nhân và gia đình tăng 10 vụ so với cùng kỳ năm 2022.

Hoạt động xét xử các vụ án hình sự đã tuân thủ và được giải quyết theo quy định pháp luật, đảm bảo đúng người, đúng tội, hình phạt áp dụng thỏa đáng, chất lượng xét xử ngày càng được nâng lên. Các vụ án dân sự, hôn nhân, gia đình, kinh doanh thương mại được giải quyết đúng pháp luật. Tổ chức thành công 02 phiên tòa xét xử lưu động liên quan đến ma túy.

Tuy vậy, tỷ lệ giải quyết các loại án chưa cao mặc dù đang trong hạn luật định, vẫn còn 82 vụ, việc chưa được giải quyết, vẫn còn 02 án kháng cáo (án dân sự). Ban đề nghị Tòa án nhân dân huyện tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ, việc đã thụ lý trong hạn luật định, hạn chế thấp nhất án bị sửa, bị hủy, các sai sót trong chuyên môn nghiệp vụ.

Đề nghị các ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai.

Ban kiến nghị UBND huyện xem xét hỗ trợ kinh phí để đảm bảo cho các ngành trong lĩnh vực thi hành pháp luật thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, trong đó cần quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các phiên tòa xét xử lưu động để nhằm răn đe, giáo dục đối với các loại tội phạm và tuyên truyền pháp luật trong quần chúng nhân dân..

VII. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện

Ban Pháp chế thống nhất với những nội dung tại Báo cáo số 176/BC-CCTHADS ngày 30/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện. 6 tháng đầu năm 2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã triển khai thực hiện, ban hành các kế hoạch, quyết định đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính theo quy định. Tổng số việc phải thi hành tăng 34,2%, tổng số tiền phải thi hành tăng 66,8% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thi hành về việc xong (137/237 việc) đạt 57,8% trong số có điều kiện thi hành, tỷ lệ thi hành về tiền đạt 7,5% trong số có điều kiện thi hành.

Tuy nhiên, qua thẩm tra Ban nhận thấy việc triển khai tổ chức thi hành án một số vụ việc chưa kịp thời, tỷ lệ thi hành án xong về việc và về tiền chưa đạt chỉ tiêu cấp trên giao.

Ban đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện tập trung chỉ đạo, rà soát, tổ chức thi hành án đảm bảo theo đúng quy định, giải quyết hiệu quả các vụ việc có điều kiện thi hành. Tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tổ chức cưỡng chế thi hành dứt điểm các vụ việc liên quan đến đất đai. Đề nghị các cơ quan liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự trong cưỡng chế thi hành án.

Phần thứ hai

THẨM TRA CÁC TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

I. Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023

Ban Pháp chế thống nhất với những nội dung của dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 trong lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền và cải cách hành chính. Đề nghị HĐND huyện xem xét thông qua nghị quyết.

II. Tờ trình số 24/TTr-HĐND ngày 14/7/2023 của Thường trực HĐND huyện kèm theo Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024

Sau khi nghiên cứu Tờ trình của Thường trực HĐND huyện kèm theo dự thảo Nghị quyết “về việc phê chuẩn Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024”, Ban Pháp chế thống nhất và nhận thấy: Thường trực HĐND huyện xây dựng Nghị quyết “Về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024” theo đúng quy định của pháp luật.

III. Tờ trình số 23/TTr-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Thường trực HĐND huyện về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Đại biểu Nguyễn Ngọc Minh, nguyên UVBTVHU, Trưởng Công an huyện, đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 được điều động đến nhận công tác tại Công an tỉnh Quảng Trị. Căn cứ Điều 101, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, vì không còn công tác và cư trú trên địa bàn nên đại biểu có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện. Ban Pháp chế thống nhất về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đề nghị HĐND huyện xem xét, quyết định.

IV. Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện “Về việc đề nghị miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong nhiệm kỳ 2021-2026”.

Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Nguyễn Ngọc Minh, nguyên UVBTVHU, Trưởng Công an huyện làm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 theo luật định. Hiện nay, ông Nguyễn Ngọc Minh chuyển công tác theo Quyết định số 256/QĐ-CAT-PX01 ngày 29/3/2023 của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. Căn cứ Khoản 3, Điều 84, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 13 của Nghị định 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân. Ban Pháp chế thống nhất đề nghị Hội đồng nhân dân huyện tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 như Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện “Về việc đề nghị miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong nhiệm kỳ 2021-2026” đối với ông Nguyễn Ngọc Minh.

V. Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện “Về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong nhiệm kỳ 2021-2026”

Căn cứ Khoản 1, Điều 27 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Khoản 4, Điều 83 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Nghị định 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân thì Ủy ban nhân dân huyện phải kiện toàn tổ chức nhân sự theo đúng quy định của

pháp luật. Ban Pháp chế thống nhất đề nghị Hội đồng nhân dân huyện bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 như Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện “Về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong nhiệm kỳ 2021-2026” đối với ông Phan Thanh Chiến –UVBTVHU, Trưởng Công an huyện Triệu Phong. Đề nghị HĐND huyện xem xét, quyết định.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa VI. Kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Các đại biểu dự kỳ họp thứ 13;
- VP HĐND- UBND huyện;
- Lưu VT,PC

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Phan Thị Biên Thùy